

ตลาดทุนไทยเตรียมยกระดับ CG สู่มาตรฐานอาเซียน หลัง บจ. สอบผ่านเกณฑ์ CG

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้เปิดเผยในงานประกาศผล CGR และชี้แจงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยจากการสำรวจ บจ. ทั้งหมด 513 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 เปอร์เซนต์ และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ก็พบว่า ร้อยละ 78 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจในปีนี้ได้คะแนนในระดับที่สูงกว่า 70 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และมี 59 บริษัท (ร้อยละ 12 ของบริษัทที่ทำการสำรวจ) ที่ได้คะแนนในระดับ 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเลิศ (เพิ่มขึ้น 12 บริษัท คิดเป็น 26% ของบริษัทที่ได้คะแนนในระดับดีเลิศ ปี 2554) แบ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่มี Market Cap. ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 35 บริษัท และกลุ่มที่มี Market Cap. 3,000-9,999 และ 1,000-2,999 และ ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทจำนวน 16 และ 5 และ 3 บริษัทตามลำดับ

ทั้งนี้หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2555 จะพบว่า หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88 เปอร์เซนต์ ส่วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างน้อยคือ หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65 และ 63 เปอร์เซนต์ตามลำดับ

“ผลสำรวจในปีนี้เป็นสะท้อนภาพว่า บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และขนาดของบริษัทมิได้มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้นในปีนี้ คณะกรรมการโครงการจึงเห็นควรประกาศ Top Quartile ของแต่ละกลุ่มตามขนาดของมูลค่าทางการตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจด้วย” ดร. บัณฑิต นิจถาวร กล่าว

นอกจากนี้ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ว่า “เป็นการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการในแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีทั้งการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และในส่วนการปรับปรุงเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน มีบางส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประเมิน ASEAN CG Scorecard ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อสานโอกาสและเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในอนาคต และที่สำคัญยังช่วยพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนไทยในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ในระยะยาวต่อไป”

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กล่าวเสริมว่า “ในส่วนของหลักเกณฑ์ CGR ที่จะใช้ในสำรวจในปี 2557 ก็จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิมและเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และความสามารถในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้จริงของบริษัทจดทะเบียนเช่นกัน ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายในต้นปี 2556 โดยจะจัดกิจกรรมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย ซึ่งความพยายามในพัฒนาหลักเกณฑ์การสำรวจนี้ ก็เพื่อช่วยส่งเสริมให้หุ้นไทยกลายเป็น ASEAN Asset Class ได้ในอนาคต”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวีรวรรณ มั่นนาภินันท์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 300 โทรสาร 02-955-1156-7 Email : wt@thai-iod.com